

เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กึ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ

นำเสนอเมื่อ : 5 มี.ค. 2559

การปลูกมะนาวสายพันธุ์ที่ดี นอกจากได้ผลผลิตสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว ยังสามารถขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกมะนาวได้อีกทางด้วย ซึ่งวิธีขยายพันธุ์มะนาวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือการตอน เป็นวิธีที่ง่าย ต้นหนึ่งขยายพันธุ์ได้หลายกิ่ง ใช้เวลาในการปักพื้นดินพันธุ์ไม่มาก และที่สำคัญทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรง พร้อมนำไปลงปลูกได้ทันที

วิธีการเริ่มจากการเตรียมตุ้มตอน นำขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ 2-3 วัน จากนั้นนำขึ้นมาใส่ตะกร้าทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ให้พอหมาด ใช้เมธารัฐซิลผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อหน้า 20 ลิตร ราดบนขุยมะพร้าวเพื่อป้องกันเชื้อรา เสร็จแล้วนำมาใส่ถุงมัดไวโรเพื่อนำไปตอน ซึ่งตุ้มตอนไม่ควรให้มีขนาดใหญ่ เพราะทำให้กิ่งมะนาวรับน้ำหนักมากเกินไปและอาจจะหักได้

ขั้นตอนต่อมาคือการเลือกกิ่งตอน ควรเป็นกิ่งอ่อนเพราะรากจะเจริญได้เร็ว และนำไปปลูกลงก็จะเจริญเติบโตได้ดี เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ตอน ซึ่งห่างจากยอดกิ่งประมาณ 30 เซนติเมตร สังเกตใบตาใบที่กิ่งจะเห็นเป็นตุ้มซึ่งเป็นแหล่งสะสมอาหาร ใ้คว้นบริเวณใ้ตุ้มดังกล่าว 2 รอยห่างประมาณ 1 เซนติเมตร มีดตองคมแผลตองจะไ้ไม่ชำ พรอมลอกเปลือยกออก ใช้มือลูบเมือกที่แผลออกใ้หมด จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน ตองตองอาจลิมวากิ่งใ้หนคว้นแล้ว อาจผูกเชือกทำเป็นสัญลักษณ์เอาไว้กันลิม

ที่สวนคุณวโรชาจะไม่ใช้วิธีการชุดเนื้อเยื่อบริเวณแผลตอง เพราะทำใ้แผลชำยังงทำใ้เกิดการระบาดของเชื้อโรคในสวนขึ้นได้ เนื่องจากเราไม่รู้ว่ากิ่งใ้หนเป็นโรคอยู่ ซึ่งการตอนอาจนำเชื้อโรคจากตองหนึ่งไปสูตองอื่นง ที่สวนจึงใช้วิธีการคว้นทิ้งไว้เพื่อใ้แสงแดดทำลายเนื้อเยื่อและทอลำเลียงอาหารแทนการชุด และการคว้นทิ้งไว้ยังเหมือนเป็นการแกลงใ้กิ่งมะนาวหิว ใ้กิ่งหาอาหารเองซึ่งก็สร้างปมเหลียงง ขึ้นมาบริเวณแผลตอง เมื่อกตุ้มตองก็ทำใ้รากเดินไ้เร็วขึ้น

หลังจากคว้นทิ้งไว้ 4-5 วัน ก็นำตุ้มตองมาห่อ โดยผ่ากลางตุ้ม ใช้ปลายมีดเขี่ยกะปิมานวดเท่าหัวไม้ขีดมาใส่ใ้วกกลางตุ้ม แล้วนำไปมัดไว้ที่แผลตอง มัดด้วยตองใ้แน่น กะปิมก็จะกระจายไปทั่วทั้งตุ้ม ซึ่งกะปิมก็คือไคโดซาน มีคุณสมบัติเร่งการงอกของรากอีกทั้งยังเป็นอาหารสำรองใ้กับกิ่งพันธุ์ด้วย ทำใ้กิ่งพันธุ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกเคล็ดลับหนึ่งสำรับการตอนใ้ได้กึ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพก็คือ หากเป็นหนารอนควรงายใ้จุกตุ้มตองนอยตองบน แต่หากเป็นหนาฝนใ้จุกตุ้มตองทิมลงตองกลาง ซึ่งทำใ้ความชื้นในตุ้มตองเหมาะสมไมแ่งหรือแฉะจนเกินไป

หลังจากตองประมาณ 18-25 วัน ก็เริ่มเห็นรากเดินในตุ้มตอง แต่ถ้าเป็นหนานาวก็ใช้เวลาหนานขึ้นเล็กน้อย จากนั้นก็ให้ตัดออกมา เพราะถาหากปลอยไว้นานเกินไปอาจมีใ้ปัญหาเชื้อราได้ นำปูนแดงทาไว้ที่แผลกิ่งบนตองเพื่อป้องกันเชื้อโรค ส่วนกิ่งที่ตัดออกมา นำมาชำไว้ในตองเพื่อใ้รากเจริญเติบโตมากขึ้น โดยแกะพลาสติกใ้ตุ้มตองนอย คลึงเบาๆ เพื่อให้ขุยมะพร้าวที่รัดแน่นขยายออก และเหมือนเป็นการนวดเพื่อใ้รากในขุยมะพร้าวแ่ออกด้วย จากนั้นนำว้สดชำใ้ตองดำขนาด 5x6 นิ้ว ประมาณครึ่งตอง นำกิ่งพันธุ์ลงตองแล้วใ้ว้สดปลุกใ้พอติกับคอตตุ้มตอง รดน้ำที่ผสมเมธารัฐซิล (1 ช้อนชาตองน้ำ 20 ลิตร) ประมาณ 1 แกว นำไปปักไว้ที่ที่มีแสงแดดรำไร ประมาณ 2 สัปดาห์ก็สำรบนำไปลงปลูกในดินได้ แต่ไม่ควรปลอยกิ่งพันธุ์ไว้ในตองชานานเกินไป เพราะทำใ้รากชงอ เมื่อบำลงปลูกทำใ้เจริญเติบโตไม่เตที่ควร

ผู้ที่ปลูกมะนาวควรศึกษาเทคนิควิธีการปลูกและการดูแลมะนาวจากหลายๆ แห่ง ที่ประสบความสำเร็จ
แล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเอง เพราะการเกษตรไม่มีอะไรตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้เสมอ

ข้อมูล : เกษตรกรก้าวหน้า

ที่มา [มติชนออนไลน์](#)